
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2   ประจําป 2565 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนิรันดร  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายวิทยา ซุนหล ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายรุงโรจน  ศิลมัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
10.นายไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
11.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
12.นายสุทิน  แกวประถม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
13.นายเผาพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง     
14.นายนพดล   โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
15.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
16.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
17.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
18.นายอรรถพล  พันธเฉลิมชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
19.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
20.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานคาย 
21.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บานคาย 
22.นายสุรนิทร เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานฉาง 
23.นายโกวิทย  เหลือลน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานฉาง 
24.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
25.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
26.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
27.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 

ผูไมมาประชุม 
1.นายกําจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
2.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
3.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
     (ลากิจ) 
 

ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต  พฤกษาชาต ิ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
8.นางสุพรรณี  สุขสันตรุงเรือง  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นางสาวฝนทิพย สินพรม   เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
10.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
11.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
12.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
13.นายเศรษฐา  บุตรหน ู  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
14.นางกัญญา  ตินตะบุระ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
15.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
16.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการวางแผนและวิเคราะหนโยบาย 
18.นายธงชัย  ม่ันคง   ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการศึกษา 
19.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  ครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
      รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
      ตากสินระยอง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถาน 
      ศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
20.นายสนิท  โคตะระ   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
      ระยอง 
21.นางสุมาลี              ถาวรวิริยะนันท            ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
      บานคาย (วัดหวายกรอง) รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
      สถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติตากสินตากสินแกลง 
22.นางสาวนภาวรรณ รุงจํารัส   รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสิน  
      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาวิทยาลัย
      เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
23.นางจันทรทรา โสภา   หัวหนาฝายการประชุม 
24.ดร.พีระ  รัตนวิจิตร  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 
25.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
 
 
 

26.นางศิริขวัญ... 
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26.นางศิริขวัญ  จันทะคาด  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
27.นายพานุพงษ นาวินปกาสิทธิ์  หัวหนาฝายทางหลวงชนบท 
28.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายผังเมือง 
29.นายฤทธิเดช  เกลี้ยงเกตุ  นิติกรชํานาญการ 
30.นายบุญชัย  เอ่ียมตระกูล  หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
31.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
32.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
33.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
34.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
35.นางวริยา  เวทวงศ   หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
36.นายมนัส  ฟุงขจร    นายชางโยธาชํานาญงาน 
       รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง 
37.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียวฯ รักษาการในตําแหนง 
      หัวหนาฝายนิติการ 
38.นางณิชาพร  คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณและพัฒนารายได 
39.นางสาววีนัส  ไหวด ี   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
40.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
41.นายชยุตม  ลอยสมุทร  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
42.นายพงศพล  มีศรี   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
43.นางสาวนฤมล ทิวิชัย   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
44.นางสาววีรวรรณ หลิมศิริวงศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
45.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
46.นางสาวณัฐณิชา คลอยแสง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
47.นายรุงโรจน  พงษศรี   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
48.นางสาววนิดา ธรรมชาติ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
49.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
50.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
51.นายประเวชร เมฆเสรี    พนักงานขับรถยนต 
52.นายกรกฎ  มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
53.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 

เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ... 
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นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕62 และขอ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม จํานวน
....27.....คน ครบองคประชุม  

           เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

   ขอเชิญผูเขารวมประชุมทุกทาน ลุกข้ึนยืนดวยครับ  

                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

   ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๖5  ดวยสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  มีกิจการวงงานท่ีตองพิจารณาประกอบกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ี
ท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด      
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562  จึงกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2565  มีกําหนด 7 วัน ตั้งแต
วันท่ี 16 มิถุนายน 2565  เปนตนไป และเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2565  ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2565  เวลา 14.00 น.    
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น 11) จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2565  นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง 

             เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดการประชุม      
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานรองนายกฯ ทานเลขาฯ และ 
ประธานสภาฯ   ท่ีปรึกษานายกฯ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ       
 สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน  กระผมรูสึกเปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดให

มีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เนื่องจากนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ไดขอเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณา
ตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 

สภาองคการ... 
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    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2565 และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหง
การประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอัน
สมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดมีคําสั่งท่ี 1373/2565  ลงวันท่ี 28 เมษายน 
ประธานสภาฯ 2565 เรื่อง รับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด รายนางกัญญา  ตินตะบุระ     

เปนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ขอเชิญนางกัญญา ตินตะบุระ ขึ้นกลาวแนะนําตัว        
ตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเชิญครับ 

นางกัญญา ตินตะบุระ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดิฉัน 
ผอ.กองการเจาหนาท่ี นางกัญญา ตินตะบุระ ตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี ตําแหนงเดิมคือหัวหนาฝาย

สงเสริมและพัฒนาบุคลากร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ไดรับการสอบคัดเลือก  
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 จะขอปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถใหกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ขอขอบคุณคะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน ๒๕๖5 

    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เปนผูเสนอ) 
นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาสตรวจดู   
ไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบ ส.อบจ.สุทิน แกวประถม 
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.สุทิน แกวประถม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.สุทิน แกวประถม เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
กรรมการ นายสุทิน แกวประถม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 9 อําเภอ 
ตรวจรายงานฯ เมืองระยอง ขออนุญาตรายงานผลการประชุมครับ  

  ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดเรียกประชุมคณะกรรมการฯ            
ครั้งท่ี 3/25๖5 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม 1         
(ชั้น 9) องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้    

 ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย  จิตรดล  เปนประธานกรรมการ  
นายเผาพัน  โสภณ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

 ขอ 3 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี 5 เมษายน 
2565  มีจํานวน 41 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประชุม 
จํานวน 22 คน ไมมาประชุม จํานวน 1 คน ลาประชุม จํานวน 7 คน มีการประชุมท้ังสิ้น 
จํานวน 12 วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ   

 ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
   - นายสุพล ลี่ไพฑูรย  แจงใหท่ีประชุมทราบ เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรี

สากล เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเดนท ซิตี้ ระยอง และสอบถามปญหา
เก่ียวกับอางเก็บน้ําหนองปลาไหล ในเรื่องการปลอยของเสียลงอางเก็บน้ํา ขยะ และการบุกรุก
พ้ืนท่ี 

    - นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สอบถามท่ีประชุมเรื่อง อาคารท่ีพักคอยผูโดยสาร ซ่ึงอยู

ริมถนน สุนทรภู-อาวไข บริเวณทางแยกเขาสูเทศบาลตําบลเนินฆอ เพราะวาหลังคามันทรุด

ลงมา เราสามารถรื้อถอนไดหรือไม 

  โดยเลิกประชุมเวลา 16.08 น. 

     ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ    
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองคราวตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี 5 เมษายน ๒๕๖5 ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว 
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม...    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....25....คน    ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕๖5  เมื่อวันที่ 5 เมษายน ๒๕๖5     
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕๖5  เมื่อวันที่ 5 เมษายน ๒๕๖5   
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ    
สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี 5 เมษายน ๒๕๖5 

    รับรอง           จํานวน .......24.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ   

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ   (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ 
  มาตรา ๓๓ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวรายงานตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด แตท้ังนี้  กิจการหรือการสอบสวนดังกลาวตองมิใชเปนเรื่องท่ี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดตามมาตรา ๓๒ 

ฯลฯ 

   ระ เบ ียบกระทรว งมหาดไทย  ว าด วยข อบ ังค ับการประช ุมสภาท อง ถิ ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการ... 
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  ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคน
แตไมเกินเจ็ดคน 

ขอ 104 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน 

  ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ 
ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

  (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ฯลฯ 
ขอ 106 กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเม่ือ 
(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ิน 
   ฯลฯ 
ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
ไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนํา
วิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  เนื่องดวยนายโกวิทย เหลือลน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอบานฉาง ไดยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหนงกรรมการตรวจรายงาน 
 การประชุมตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 

 2565  เนื ่องจากมีภารกิจสวนตัวมากขึ้น ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
ดังกลาวได ทําใหตําแหนงกรรมการตรวจรายงานการประชุมดังกลาวไดวางลง จึงตองทําการ
คัดเลือกสมาชิกสภาฯ มาแทนตําแหนงท่ีวาง 

  ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีสมควรเปนกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
อําเภอเมืองระยอง ดิฉันขอเสนอ ส.อบจ.วิทยา ซุนหลี  เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่ีไดรับการเสนอชื่อวาจะยินยอมหรือไม 
  ส.อบจ.วิทยา ซุนหลี  ทานยินยอมหรือไม 

ส.อบจ.วิทยา ซุนหลี ยินยอมครับ 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื ่อทานอื่นอีกหรือไม ถาไมมีถือวาที่ประชุม
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก  นายวิทยา ซุนหลี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
เขตเลือกตั ้ง ที ่ 3 อํา เภอเมืองระยอง เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม            
(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง กระทูถาม   
  เรื่อง การแกไขปญหาการระบายน้ํา และการปองกันน้ําทวมในสายทาง 
           บานเชิงเนิน-บานชากบก  
 (นายเสนาะ  ยมหา  ส.อบจ.ระยอง  เขต 3  อําเภอบานคาย   เปนผูตั้งกระทู) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
   มาตรา 31 ในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด มีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดในเรื่องใด อันเก่ียวกับงานในหนาท่ีได แตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีสิทธิท่ีจะไมตอบ เม่ือเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผย
เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัด 

   ระเบียบกระทวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

   ขอ 87  กระทูถาม คือ คําถามซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินตั้งข้ึนเพ่ือสอบถามผูบริหาร
ทองถ่ินเก่ียวกับขอเท็จจริงหรือนโยบายอันเก่ียวกับงานในหนาท่ีของผูบริหารทองถ่ิน 

   ขอ 98 เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดตอบกระทูถามแลว ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถามไดอีก
สามครั้งเวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นท่ีซักถามและประธานสภา
ทองถ่ินอนุญาต 

   การซักถามนั้น ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิท่ีจะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาท่ีจําเปนแต
ตองไมเปนการอภิปราย 

   ผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะไมตอบกระทูถามเม่ือเห็นวาเรื่องนั้นๆ ยังไมควรเปดเผย
เพราะเก่ียวกับประโยชนสําคัญของทางราชการ ในกรณีท่ีไมตอบกระทูถามใหผูบริหารทองถ่ิน
แจงใหสภาทองถ่ินทราบภายในกําหนดเวลาตามขอ 95 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ   ยมหา  ครับ 
ประธานสภาฯ 
ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานผูบริหารพรอมคณะ

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุม ทุกทานครับ        
ผมนายเสนาะ  ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3  อําเภอบานคาย 
 

 
ขอตั้งกระทูถาม... 
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 ขอตั้งกระทูถามตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การแกไขปญหาการระบาย

น้ําและการปองกันน้ําทวมในสายทางถนนบานเชิงเนิน-บานชากบก   
  ตามท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดจัดทําโครงการกอสรางปรับปรุงถนนสาย 

อบจ.รย. 0108 สายบานเชิงเนิน – บานชากบก และ ถนน อบจ.รย. 0307 สายไผลอม – บึงตนชัน 
อ.บานคาย จ.ระยอง ในรายละเอียดโครงการนั้น คือ ถนนบานเชิงเนิน-บานชากบก กอสรางขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 8,400 เมตร หนา 0.25 เมตร 
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร  พรอมบอพัก ค.ส.ล. และ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็กสูง 9 เมตร สองขางทาง ถนนไผลอม-บึงตนชัน กอสรางขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 8,425 เมตร หนา 0.20 เมตร 
และติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสาเหล็กสูง 9 เมตร ฝงเดียว ในการกอสรางโครงการฯ ดังกลาวนี้มี
ประโยชนกับพ่ีนองประชาชนเปนอยางมาก ทําใหการสัญจรไปมาสะดวก ผูคนมาอยูอาศัย
และกิจการคาขายเกิดข้ึนมาก มีความเจริญอยางกาวกระโดด มูลคาท่ีดินสองฝงขางทางสูงข้ึน
มาก แตในการควบคุมและดําเนินการกอสรางท่ีผานมานั้น มีประเด็นปญหาหลายอยาง เชน 
ชาวบานท่ีอยูอาศัยติดถนนยื้อเวลาไมยอมรื้อถอน การไฟฟารื้อถอนเปลี่ยนแนวเสาไฟชา     
ทําใหมีแนวเสาไฟฟาตั้งอยูบนผิวจราจร การกอสรางทอระบายน้ําสองขางทางติดขัด แนวทอ
ตัดกันกับแนวคลองชลประทาน ในประเด็นปญหาการกอสรางท่ีกลาวมานั้น ประเด็นอ่ืนจบไป
เหลือประเด็นเดียวคือทอระบายน้ํา ซ่ึงยังมีปญหาตอเนื่องในสายทางถนนบานเชิงเนิน-บาน 
ชากบก ดังนี้ 
จุดท่ี 1 บริเวณศาลาแมตุย หมูท่ี 9  ถึงหนาโรงงานขนมปงโกลดเบรด หมูท่ี 8  ต.ชากบก    
น้ําระบายลงคลองชากกอไผไมทัน 

  จุดท่ี 2 บริเวณแนวตัดคลองแฉกของชลประทาน เลยสี่แยกชากกอไผ ประมาณ 300 เมตร 
แนวทอตัดกัน จึงแกดวยการปดปากทอ ทําใหน้ําในคลองชากกอไผทะลักลนออกบอพัก 
จุดท่ี 3 บริเวณทางแยกคลองชลประทาน (หนองคอกหมู-หนองตะแบก) ปลายทอระบายน้ํา  
มีการหักมุมและระดับไมสอดคลองกับการระบาย ทําใหน้ําระบายไมทัน ทะลักลนออกบอพัก 
จุดท่ี 4 บริเวณหมูบานตาขัน เปนจุดเริ่มตนโครงการ ซ่ึงพ้ืนท่ีเปนแองน้ําขัง ไมมีทางระบายน้ํา 
ซ่ึงท่ีผานมาเม่ือเกิดปญหาข้ึน ไดมีการประสานมายัง กองชาง อบจ.ระยอง เพ่ือหา                  
แนวทางแกไขไประดับหนึ่งแลว แตยังไมไดดําเนินการใดๆ เกรงวาเม่ือมีฝนตกหนักลงมาอีก จะ
เกิดปญหาเดิมซํ้า  จึงอยากเรียนถามผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วามีการ
ดําเนินการอยางไรไปบางแลวและจะดําเนินการแลวเสร็จเม่ือไหร ทานประธานครับผมขอ
อนุญาตขยายความ กอนอ่ืนผมตองขอขอบคุณทานผูบริหาร ทานนายกฯ ทานเปนคนมี
วิสัยทัศนนะครับทําถนนโครงการนี้สองเสนรวมกันเปนโครงการใหญซ่ึงเปนหนาเปนตาของ 
อบจ.ระยอง เลยท่ีเดียว ขยายใหใหญเพ่ือรองรับ EEC ตามท่ีทานนายกฯ เคยกลาวไว ซ่ึงจะ
เห็นตามภาพ พ่ีนองชาวบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีก็ขอบคุณ เจอหนาก็ฝากบอกขอบคุณ ดีอกดีใจกัน 
เม่ือมีโครงการนี้เกิดข้ึน เห็นวาจะมีรานคาสะดวกซ้ือมาอยูถนนเสนนี้เต็มเลยครับ เซเวน บิ๊กซี 
ซีเจ พีพีซ็อป มีตลอดแนวเลยครับ แตวาอยางท่ีบอกครับปญหาท่ีเกิดข้ึนก็เปนปญหาเรื่อง
กอสราง หรือวาการออกแบบ หรือการแกไขปญหาหนางานอาจมีติดขัดเรื่องขอสัญญา 
 
 

เนื้องานของ... 
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เนื้องานของในตัวโครงการ ซ่ึงอาจจะตองแกไขตอ เม่ือโครงการดําเนินการแลวเสร็จไปแลวยัง
มีปญหาอยู ก็คงตองทําการแกไขตอ เพ่ือลดความเดือดรอน ซ่ึงเม่ือเกิดความเดือดแลวก็อด
ไมไดหรอกครับ  พ่ีนองคนท่ีอยูไดรับความเดือดรอนก็โทรศัพทครับหูรอนตลอดครับ            
ซ่ึงอาจจะเปนเวลาไมนาน แตก็ไดรับความเดือดรอน ไดรับความเสียหาย ก็อดไมไดท่ีจะ              
ถูกตาม ถูกติดตามนะครับ ผมก็ขอทําหนาท่ีในบทบาทสมาชิกสภาฯ ในการนําเสนอ               
การตั้งกระทูถาม ไมมีประสงค ไมมีเจตนาวาจะตําหนิติติงใครฝายใด เพียงแตขอทําหนาท่ี                  
ในสภาฯ เพ่ือนําความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของเราเขาสูสภาฯ               
เพ่ือรองรับการแกไขตอไป ขอบคุณมากครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ทานนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทาน ประธานท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระทูถาม
ของ             นายก อบจ. สมาชิกสภาฯ ก็บรรยายใหเห็นภาพ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมก็คือ ถนน
สายนี้ เดิมถนนแคบ  

 แลวน้ําก็ทวม น้ําทวมพอเราขยายก็คิดถึงปญหาวาเปนพ้ืนท่ีต่ํา เราเคยลองทําถนนลาดยาง 
อยูชวงหนึ่งสลับกับคอนกรีตเราก็เห็นวาถาเปนถนนลาดยางแลวมันทรุดรับน้ําหนักไมไดเพราะ
พ้ืนท่ีออน เราเลยเปลี่ยนแบบเปนคอนกรีตท้ังหมดเพ่ือสามารถรองรับการจราจรได และแบบ
ของเราคํานึงถึงสิ่งท่ีเขาพูดกันเสมอวา “ถนนขวางทางน้ํา” นั่นหมายความวาถาเราออกแบบ
ยกถนนสูงข้ึน น้ําก็ไปไมสะดวกถนนก็จะเปนคันก้ันน้ําชาวบานก็จะเดือดรอนนานเพราะวา
กวาน้ําจะแหงใชเวลาหลายวันเราไมมีทางเลือกเยอะครับ เพราะวาชาวบานไดอยูกันมานาน
และพ้ืนท่ีก็เปนพ้ืนท่ีต่ํา เราจึงคิดวาระดับท่ีทําเปนระดับเดิมสวนใหญและเปนถนนคอนกรีตท่ี
มีความหนาพรอมทอระบายน้ําขางทาง ถาเห็นตามภาพ ผมเรียนวาเรื่องนี้มีคนโทรหาผมเยอะ
เหมือนกัน แตวาผมไดประสานกับสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตินี้นะครับ วาลองไปสํารวจดูซิวา
วิธีการแกปญหาวามันยังขาดตกบกพรองอะไรบางท่ีจะสามารถแกไขปญหาได ไมใชบอกวาให
รื้อถนนนะครับ มันเปนไปไมได เอาวาจะแกไขอยางไรถึงจะทําใหปริมาณน้ําทวมดีข้ึน วันนี้ถา
เห็นตามภาพท่ีมีน้ําไหลเม่ือสักครูยืนยันไดเลยวาถนนนี้ ไมไดขวางทางน้ํา ไมไดขวาง              
น้ําไหลสะดวกเพียงแตไหลขามถนน ไหลลงทอ มีปริมาณน้ําในทอเยอะ น้ําในทอก็ดันข้ึนมา
บนถนน อันนี้ชัดเจน ผมเรียนวาวันนี้ เรื่องนี้ ไดใหกองชางไปสํารวจ เอาปญหาจริงๆในการ
เกิดปญหาและแกไขไดจะทําอะไรไดบาง เชน ถนน cross ขามทอเดิมนะครับ มันก็เปนทอเดิม
เล็กๆ เราก็เปลี่ยนใหใหญข้ึน บางชวงทอน้ําท่ีไหลขามอาจจะไมเชื่อมตอกับรางระบายน้ําเดิม 
เนื่องจากพอมีทอก็เปนพ้ืนท่ีชาวบานและมันก็เปนคูอยู เราไมสามารถขุดท่ีชาวบานใหเปนคู
เชื่อมตอลงไปได ปญหาเหลานี้ผมเรียนทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวาเราคํานึงถึงเปนอยาง
ดีและวันนี้ผมเชื่อวาถึงแมวันนี้เรามีแผนในการเตรียมแกไขปญหาถนนสายนี้แลว ก็ไมใชวาน้ํา
จะไมทวม ผมยืนยันไดวาน้ําทวมแนนอนเพราะมันอยูท่ีฝนตก อยูท่ีปริมาณน้ําฝนท่ีตกเยอะ
และมันไหลมาจากเขา แตผมพยายามจะแกไขเพ่ือไมใหทวมนาน ทวมแลวไหลขามถนนไป           
ลงทอระบายน้ํา ไหลขามไปแลวใหมันแหงโดยเร็วท่ีสุดท่ีสามารถทําได แตวาถาจะไมใหทวม
เลยคงจะยาก แตก็มีบางแปลงท่ีทวมนาน หลายวันเปนนา เพราะพ้ืนท่ีเดิมตองยอมรับวา 
 
 
 

ตาขันเปนพ้ืนท่ี... 
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ตาขันเปนพ้ืนท่ีนาท้ังนั้นลวนๆ เพียงแตวาตอนนี้ไมทํางานแลวเปลี่ยนไปทําอยางอ่ืนมันก็ตองมี
ปญหา เพราะฉะนั้นผมเรียนวาวันนี้ท่ีกองชางเสนอโครงการมาเพ่ือใหผมพิจารณาแกปญหา 
ซ่ึงก็ไมรู วาปญหานี้จะสามารถแกปญหาไดดีหรือไม เพียงแตการแกปญหานี้ ก็ขอให            
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติชวยดูวาถาเราแกปญหาจุดท่ีหนึ่งบริเวณศาลาแมตุย หมูท่ี 9            
หนาโรงขนมปง มันมีคลองสาธารณะ แตน้ํามันลนคลองชากกอไผมันไหลไมทัน เราสํารวจแลว
มีปญหาท่ีทอเหลี่ยม คสล.ของกรมชลประทานมันกีดขวางทางของการวางทอปญหานี้ก็ตอง
ประสานกรมชลประทานวาปญหานี้จะแกอยางไร สวนของทาง อบจ. มีอยางเดียวท่ีเราทําได
คือการวางทอระบายน้ําใหม ใชทอท่ีใหญข้ึนเปนทอขนาด 1.20 เมตร พรอมบอพักอีก              
1 ชวง ก็ชวยเพ่ิมปริมาณการไหลของน้ําใหมากข้ึน อันนี้ไมใชปญหาท่ีเราฝายเดียวก็ตอง                  
ไปดูแนวคลองสงน้ําของชลประทานวาจะทําอยางไรแตเราก็ทําไดแควางทอใหม 1 ชวง                   
จุดท่ีสอง ท่ีบริเวณถนนตัดคลองแฉกของกรมชลประทานท่ีหางไป 300 เมตรท่ีทานสมาชิก
สภาฯ ผูทรงเกียรติไดพูดถึงนี่ก็เปนปญหา แตวาแนวทางท่ีเราจะแกไขปญหาไดก็คือวาเราตอง
ทําแบบแปลนวางทอ HDPE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 นิ้ว เชื่อมระบบระบายน้ําระหวางบอ
พักท้ังดานซายทางและดานขวาทาง เพ่ือแบงปริมาณน้ําจากคลองชากกอไผไปลงลําคลองตาม
ธรรมชาติ อันนี้คือแผนถาแกแนวนี้แลวทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติท่ีอภิปรายหรือตั้งกระทูถาม
จะเห็นแนวทางนี้ ตรง กันไหม ถ าตรงกัน ทุกแนวทาง เรา ก็พรอม ท่ีจะดํ า เนินการ                 
ตั้งงบประมาณดําเนินการแตขอใหทําแลวไดผล จุดท่ีสาม บริเวณทางแยกคลองชลประทาน 
(หนองคอกหมู-หนองตะแบก) ก็มีการหักมุมเหมือนท่ีทานอภิปรายนั่นแหละครับ ทําใหน้ําไหล
ไมสะดวก แนวทางแกปญหาของกองชาง ก็คือวางทอระบายน้ําเพ่ิม ขนาดใหญ ข้ึน                     
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร เพ่ิมอีก 1 ชวง วางทอเพ่ิมวางทอขนาดใหญเพ่ิมข้ึน 
บริเวณ จุดท่ีส่ี บริเวณหมูบานตาขัน เปนจุดเริ่มตนโครงการ โครงการนี้ตองยอมรับวาเดิมเรา
ทําถนนไวแลวไมไดมีทอ แลวระดับมันทรุด น้ํามันขังเวลาน้ําทวมมาก็ขังบนถนนดวย อันนี้ผม
ก็ผานบอยนะครับก็เขาใจ เพราะฉะนั้นแนวทางแกไขปญหาคือวางทอระบายน้ําขางทางขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร ท้ังซายและขวาอันนี้คือวางทอไปกอน สวนถนนแลวคอยมาทํา
ทีหลังในการเปลี่ยนจากลาดยางมาเปนคอนกรีตเม่ือเรามีความพรอม แตวางทอระบายน้ําท้ัง
ซายท้ังขวาขนาด 1.20 เมตร สี่ประเด็น เราก็มีแนวทางในการท่ีจะอนุมัติเงินในการแกไข
ปญ ห า แต ผ ม สั ง ห รณ ใ จ ว า แน ว ทา ง ท่ี เ ส นอ มา นี้ มั น จ ะ แก ไ ข ป ญห า ไ ด ห รื อ ไ ม                      
มันจะแกปญหาไดไหม เพราะวาถาเราจะใชเงินมันตองไดผลมันตองแกปญหาได เพราะฉะนั้น
จุดท่ีหนึ่งถึงจุดท่ีสาม เราไดสํารวจประมาณการใชงบประมาณไวแลวและโอนงบประมาณ
รายจายประจําป 2565 ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2565 หนึ่งถึงสาม ก็วางทอขยายทอ
ข้ึนก็สี่แสนกวาบาทไมไดใชเงินเยอะ จุดท่ีสี่สํารวจแลว องคการบริหารสวนจังหวัดก็ได 
เพ่ิมเติมแผนไปฉบับท่ี 6 พรอมท่ีจะวางทอขางทางใชเงินสิบเจ็ดลานอันนี้ใชเงินเยอะหนอย 
รวมท้ังหมดโครงการประมาณสิบเจ็ดสิบแปดลานบาท ปญหาไมไดอยูท่ีเงินนะครับทาน
ประธานท่ีเคารพ แตปญหามันอยู ท่ีวาใชหรือเปลาถูกตองหรือไม แกไขปญหาไดไหม ถาแก 
ปญหาได  เราพรอมท่ีจะทําเลยแตดูแลวไมมีทางอ่ืนนะครับไมมีทางอ่ืนท่ีจะแกปญหา 
 
 
 

นอกจากท่ีสํารวจ... 
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นอกจากท่ีสํารวจมานี้ เปนเรื่องท่ีเราคิดวาเราตองแกปญหาแบบนี้แตวาอาจจะถูกใจ             
ชาวบานไหม แตขอบอกวาพอน้ําเยอะๆ มันก็ตองทวม ไมสามารถจะแกไดแตก็สามารถชวยได
ระดับหนึ่ง ก็ถือโอกาสนี้เรียนทานประธานฯและทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรตินะครับ ผมก็จะ
ดําเนินการตอถาไมติดขัดอะไรเรื่องงบประมาณไมติดขัดนะครับเรื่องแบบเรื่องอะไรไมติดขัด
ท้ังนั้นนะครับ เหลืออยางเดียวกันวาเห็นตรงกันไหมชาวบานเห็นดวยไหม เพราะท่ีโทรหาผม
ยังไมคอยเปนทางเดียวกันเทาไหรก็เลยเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ              
ผูทรงเกียรติขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ทานเสนาะ  ยมหา  ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
ประธานสภาฯ   ถามีขอเชิญครับ  

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา ครับไมมีแลวครับมีแตจะประสานกันหนางาน เพ่ือหาแนวทางแกไขกันตอไปครับ
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กอนเขาสูระเบียบวาระท่ี 5 กระผมมอบนายเดชาธร รูปเลขา รองประธานสภาฯ คนท่ี 1  
ประธานสภาฯ ข้ึนปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ 
ของสภาทองถ่ิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 ด วยองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจํา เป นต องขออน ุม ัต ิโ อน 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
สํานักปลัดฯ 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เปนเงิน  3,900,000.- บาท (สามลาน-       

  เกาแสนบาทถวน) 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
กองการเจาหนาท่ี 

 - คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน  เปนเงิน  89,407.28  บาท  
  (แปดหม่ืนเกาพันสี่รอยเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค) 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งบลงทุน 
  หมวด คาครุภัณฑ 
 ประเภท ครุภัณฑกอสราง 
  กองชาง 
 - คาจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ  เปนเงิน  648,000.- บาท   (หกแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถวน) 

 โอนเพ่ิม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 
  หมวด คาครุภัณฑ 
 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
  สํานักปลัดฯ 
 - คาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพรอมติดตั้ง  เปนเงิน  800,000.- บาท          

  (แปดแสนบาทถวน) 
 
 
 
 
 

งานวางแผน... 
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  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบดําเนินงาน 
  หมวด คาใชสอย 
 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 - รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   เปนเงิน  3,837,407.28  บาท (สามลาน-   

  แปดแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค) 
 รายการโอนลด จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 4,637,407.28 บาท (สี่ลานหกแสน- 

  สามหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค) 
 - รายการโอนเพ่ิม จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 4,637,407.28 บาท (สี่ลาน-    

  หกแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค) 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน 
ประธานฯ เปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........22.........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
    อนุมัติ       จํานวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 
นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 
 
 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ... 
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นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุนท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2565 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
  คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังนี้  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
สํานักปลัดฯ 
- คาจัดซ้ือเครื่องสแกนใบหนา ชนิดบันทึกเขาออกงาน พรอมติดตั้ง  

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกลาวนี้  มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ไดพิจารณาอนุมัติ 

  ในเรื่องท่ีสํานักปลัดไดตั้งงบประมาณในการจะซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ แตทางฝาย
บริหารทางทานนายกฯ ทานไดเห็นวาปจจุบันนี้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมันมีปญหาเพราะวา
เนื่องจากสภาวะโควิด-19 มีการสัมผัสจากเครื่องตอเนื่องกัน ถาคนท่ีเปนโควิด-19มาสแกน
นิ้วมือ คนท่ีมาใชเครื่องตอจะทําใหมีโอกาสติดเชื้อได ในอนาคตเราก็ไมรูวาจะเกิดโรคติดตอ
อะไรอีกบาง ฝายบริหารจึงเห็นวาเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะไมเกิดความทันสมัยและปจจุบัน
วิวัฒนาการของการสแกนเวลาเขา-ออก เห็นวาเราควรจะใชเครื่องสแกนใบหนาเพ่ือความ
สะดวกและลดการสัมผัส จึงเรียนมาเพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯเพ่ือโปรดอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน 
ประธานฯ เปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 

- มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 - สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน      
 - สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖5 

อนุมัติ           จํานวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2563 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายประสานต พฤกษาชาต ิเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
 
 
 
 

ขอเสนอญัตติ... 
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  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565                 
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

        โอนลด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2565) 

   แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                       1. โครงการปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา อัญมณี
  หนึ่งเดียวในระยอง (ระยะท่ี 4)  เปนเงิน 15,580.46 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันหารอย-    
  แปดสิบบาทสี่สิบหกสตางค) 
                       2. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน รย.ถ.10002 สายบานตนกระบก-
  บานเกษตรศิริ เปนเงิน  5,305.- บาท (หาพันสามรอยหาบาทถวน)         

โอนลด (งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
กองชาง 
- เงินสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณโครงการปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง 

  ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา อัญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระยอง ระยะท่ี 4  เปนเงิน 5,126.82 บาท        
  (หาพันหนึ่งรอยยี่สิบหกบาทแปดสิบสองสตางค) 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและประปา 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
กองชาง 
- เงินสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณโครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ

  ถนน รย.ถ.10002 สายบานตนกระบก-บานเกษตรศิริ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  เปนเงิน 1,695.- 
  บาท (หนึ่งพันหกรอยเกาสิบหาบาทถวน) 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
 
 
 

หมวด คาครุภัณฑ... 
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หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
กองการเจาหนาท่ี 
- คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน  เปนเงิน 29,592.72 บาท (สองหม่ืนเกาพัน-   

  หารอยเกาสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค) 
- คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ 800 VA เปนเงิน 20,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
กองคลัง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เปนเงิน 90,000.- บาท  (เกาหม่ืนบาทถวน) 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 
- หนวยตรวจสอบภายใน เปนเงิน  37,000.-  บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

   แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ 
สํานักงานเลขาฯ 
- โครงการ อบจ. พบประชาชน  เปนเงิน 500,000.- บาท   (หาแสนบาทถวน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑกอสราง 
กองชาง 
- คาจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ เปนเงิน 5,352,000.- บาท (หาลานสามแสนหาหม่ืน-

  สองพันบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการเกษตร... 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบลงทุน 
หมวด คา ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

                           - สมทบงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเขตบริการ
  สุขภาพท่ี 6 เปนเงิน 12,933,600.- บาท (สิบสองลานเกาแสนสามหม่ืนสามพัน-         
  หกรอยบาทถวน) 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
- คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน เปนเงิน 17,000.- บาท     

  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  
- คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา เปนเงิน 17,500.- บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหารอย-

  บาทถวน)  
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 เปนเงิน 

  17,800.- บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน)  
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 เปนเงิน 

  15,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)  
- คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 เปนเงิน 66,000.- 

  บาท (หกหม่ืนหกพันบาทถวน)  
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
- คาจัดซ้ือโตะวางคอมพิวเตอร หนาเมลามีน เปนเงิน 22,000.- บาท (สองหม่ืน-     

  สองพันบาทถวน)  
- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานแบบมีพนักพิง เปนเงิน 24,500.- บาท (สองหม่ืนสี่พัน-

  หารอยบาทถวน)  
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
 
 
 

ประเภท ครุภัณฑ... 
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ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
สํานักงานเลขาฯ 
- คาจัดซ้ือชุดอุปกรณสําหรับการประชุมออนไลน เปนเงิน 500,000.- บาท  

  (หาแสนบาทถวน)  
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
หนวยตรวจสอบภายใน 
- คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน เปนเงิน  17,000.- บาท  

  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  
- คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา เปนเงิน 7,500.- บาท (เจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
สํานักปลัดฯ 
- คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เปนเงิน 3,688,000.- บาท (สามลานหกแสน-     

  แปดหม่ืนแปดพันบาทถวน)  
สํานักงานเลขาฯ 
- คาจัดซ้ือรถตรวจการณ เปนเงิน 1,664,000.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหกหม่ืน-  

  สี่พันบาทถวน)  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด คา ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

                           - สมทบงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการ
  สุขภาพท่ี 6  เปนเงิน 12,933,600.- บาท (สิบสองลานเกาแสนสามหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 

 รายการโอนลด จํานวน 11 รายการ เปน เงิน  18 ,989 ,900. - บาท      
  (สิบแปดลานเกาแสนแปดหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) 

 รายการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน 13 รายการ  เปนเงิน  18,989,900.- บาท 
  (สิบแปดลานเกาแสนแปดหม่ืนเกาพันเการอยบาทถวน) 

 
 
 
 
 
 
 

โดยถือปฏิบัติตาม... 
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   โดยถือปฏิบัต ิตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 
 หลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงิน
 จัดสรร พ.ศ. 2562 ขอ 8 (2) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุ เตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในญัตตินี้ เปนการเก็บเงิน 
  เล็กๆนอยๆ ในโครงการท่ีไดประมูลกันแลวเสร็จเรียบรอยแลว อยางเชน โครงการเงินสมทบ 
  โครงการปาชายเลน โครงการท่ีเรารับเงินอุดหนุนมาแลวก็สมทบแลว และยังเหลือพันกวา
  บาทบางและหาพันกวาบาทบาง คือเราเก็บมาใช ถาพรอมไวก็จะเปนเงินสะสม เพราะฉะนั้น
  ในญัตตินี้ ฝายบริหารคํานึงถึงเรื่องเงินทุกบาททุกสตางคท่ีสามารถใชได ในงบประมาณป 
  2565 เราก็เก็บมาใช จะดูวางบท่ีโอนมาท้ังหมด 18 ลานบาท จริงๆแลวเราเก็บเงินเหลือ
  จากโครงการท่ีแลวเสร็จ มาใชประโยชนอยางอ่ืนเพ่ือมาตั้งเปนรายการใหม มีอยางนึงท่ีวาโอน
  ลดไป 12 ลานบาท ของกองทรัพยฯ เพ่ือไปสมทบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดมูล
  ฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพท่ี 6 โอนลดไป 12,933,600 บาท โอนลด เพ่ือไปตั้งจาย
  เปนรายการใหมนะครับ เพราะมันผิดหมวด ไปตั้งใหมงบประมาณเทาเดิมนะครับ ในแผนงาน
  งานเคหะและชุมชน เรียนชี้แจงนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน 
ประธานฯ เปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......24......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อน ุม ัต ิโ อน งบประมาณรายจ า ยปร ะจํา ป งบปร ะมาณ  พ . ศ .  ๒๕๖5            
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ       จํานวน .....23.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.....คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........1.....คะแนนเสียง 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 8... 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาปรับโครงการกอสรางหองน้ํา
ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   
นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 
นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
 ขอ 94 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินรายไดและตอมามีการ ขอคืนใน
ลักษณะของลาภมิควรไดภายในกําหนดอายุความ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถอนคืนเงิน
รายรับโดยถือปฏิบัติตามขอ 95 และขอ 96 
 ขอ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามขอ 94 ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับท่ีนําสงเปนเงินรายรับท่ีนําสงแลว 
 ขอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 (2) ขอคืนเงินภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแลวเห็นวา
ถูกตอง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได โดยตองไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาปรับโครงการกอสรางหองน้ําภายใน 
  สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 

   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อนุมัติคืนเงินคาปรับโครงการกอสราง
 หองน้ําภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ตามสัญญาจางเลขท่ี กพ. 320/2563 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 และบันทึกแนบทาย
 สัญญาจาง ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2565 กับ บริษัท ทําไมไดไมมี จํากัด เปนเงิน 351,354.-บาท 
 (สามแสนหาหม่ืนหนึ่งพันสามรอยหาสิบสี่บาทถวน) 

 
 
 
 

เนื่องจากโครงการ... 
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   เนื่องจากโครงการดังกลาว ปรากฏวาไดเบิกจายเงินและหักคาปรับการผิด สัญญา ไวเปน

รายรับของปงบประมาณ 2564 ตามใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี PCPT- 06643/64 ลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2564 ซ่ึงเงินคาปรับการผิดสัญญาเปนเงินท่ีขอคืนภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับ
เปนเงินรายรับ  เพ่ือใหการคืนเงินเปนไปดวยความเรียบรอย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 94 ขอ 95(1) และขอ 96(2) 

                จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ 

  เนื่องจากวาญัตตินี้เปนการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนใหกับผูรับจางในกรณีท่ีเขา
ขอคืนนะครับ ตามระเบียบใหการขอคืนภายในปงบประมาณ แตวาการท่ีเราหักแลวนําสงไป
แลวเปนของปงบประมาณป 2564 ซ่ึงตอนนี้เราอยูในปงบประมาณป 2565 เพราะฉะนั้น
การจายคืนเงินคาปรับยอนหลัง จึงตองมาขออนุมัติจายขาดจากเงินสะสม ซ่ึงตองเรียนวา 
วันนี้ทางกองคลังไดทําสถานะการเงิน ณ วันท่ี 17 มิ.ย.65 จึงตองเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ ได
โปรดพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือคืนคาปรับใหกับผูรับจางดวยครับ จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน 
ประธานฯ เปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....22.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาปรับโครงการ

กอสรางหองน้ําภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน     
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาปรับโครงการ
กอสรางหองน้ําภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        อนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาปรับโครงการกอสรางหองน้ําภายในสนามกีฬา
กลางจังหวัดระยอง  

อนุมัติ           จํานวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. .... 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 
 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ 
   มาตรา 48 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปน
ขอบัญญัติ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

   ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

      ฯลฯ 
   ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน

ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม 
หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

   เ พ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

   ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

   ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม 

นายเดชาธร รูปเลขา    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... 
 
 
 

ตามท่ี... 
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   ตามท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดจัดทําขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 และไดเปดใหบริการเก็บ ขน 
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแกสถานพยาบาลในเขตจังหวัดระยอง โดยนํามูลฝอยติดเชื้อมากําจัด 
ณ ศูนยบริการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของ อบจ.ระยอง ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 จนถึง
ปจจุบัน โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการไวต่ํากวาราคาตลาด นั้น 

  ซ่ึงตอมาในป พ.ศ. 2564 อบจ.ระยอง ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2564 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเขตบริการสุขภาพท่ี 6 
งบประมาณ 323.3 ลานบาท เพ่ือใหสามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมดใน จ.ระยอง 
และจังหวัดขางเคียงมากําจัดไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการใหบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแกสถานพยาบาล อบจ.ระยอง จึงดําเนินการปรับปรุง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตาม
ศักยภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในปจจุบัน โดยไดกําหนดใหมีข้ันตอนการยื่นขอรับ
บริการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ 
ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และสะทอนกับตนทุน
การดําเนินงานท่ีแทจริง ซ่ึงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว ไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
สาธารณสุข 

  ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... โดยโปรดพิจารณาเปนสามวาระรวด 

  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ เรากําลังจะออกกฎหมายบังคับใช เปนกฎหมาย
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ตามญัตติท่ีกระผมไดเสนอ 
ไปแลว วาเดิมนั้นเราไดออกขอบัญญัติไปแลวเม่ือป 2561 ในขณะนั้นเรามีปญหาคือวาเรา
ตองแขงขันกับเอกชนท่ีมาเก็บอยูในจังหวัดระยอง เพราะเดิมไมมีภาครัฐดําเนินการ ตอมาเม่ือ
เราไดงบประมาณสรางเตาเผาขยะติดเชื้อมา 1 เตา เราเลยไดตราขอบัญญัติท่ีมีคาบริการ
ราคาท่ีถูกเพราะเรายังไมมีประสบการณ แตในขณะนี้เม่ือเราบริการประชาชนตอนชวงท่ีโรค   
โควิดระบาดเยอะๆนั้น ทุกโรงพยาบาล สถานประกอบการ ท่ีกักตัวของคนติดเชื้อโควิด
ท้ังหลาย มาท่ี อบจ.ระยอง ของเราจํานวนมากครับ กวาเราจะแกปญหาได แตในวันนี้เขาเห็นวา  
เรานั้นมีศักยภาพ จึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณเตาท่ี 2 มาอีกประมาณ  320 ลานบาท 
ซ่ึงเราตั้งสมทบไปในญัตติกอนหนานี้ครับ เราไดมาทบทวนดูวาการบริหารท่ีผานมานั้น มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีความจําเปนตองออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองข้ึนใหม เพ่ือกําหนดอัตราการเก็บ ระยะทาง เพราะการเก็บขยะติดเชื้อจะตองใช 
รถพิเศษของ อบจ.ระยอง ไมใชรถเก็บขยะท่ัวไป กระผมขอเรียนวาเทาท่ีผานมา ตอนท่ีเรามี
เตาเผาขยะติดเชื้อเตาแรกแรกจะเห็นวา  ป 2561 - 2565 ตามตัวเลขเราขาดทุน อยูท่ี 
532,142.93 บาท แตท่ีเราขาดทุนเพราะวาเราใหบริการฟรีกับหนวยงานตางๆ ปริมาณ 
 

 
 

ประมาณ 300 ตัน... 
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 ประมาณ 300 ตัน ถาเก็บคาบริการก็จะไดประมาณ 3 ลานบาท เทาท่ีการบริหารดูแลวนั้น 

เราบริหารขาดทุนก็จริงแตเราไดชวยสนับสนุนศูนยกักตัวผูติดเชื้อโควิดตางๆ ท่ีผานมานี้เรา
เลยทราบวาเราตองแกไขอัตราคาเก็บใหม เพราะระยะทางใกล ไกล ตางกันหมด เพราะบางท่ี
เปนโรงงานท่ีมีขยะติดเชื้อจากหองพยาบาลแตปริมาณไมมาก ซ่ึงเราตองไปเก็บ หากมี
คาธรรมเนียมถูกเราก็จะขาดทุน ระยะทาง ปริมาณ สําคัญท้ังหมดเลย วันนี้เราจะออก
ขอบัญญัติใหม โดยแกไขขอบัญญัติเดิมท่ีมีอยู เพ่ือกําหนดอัตราการเก็บใหมโดยไมเกินกําหนด
ของกฎกระทรวง วันนี้เราจึงมีความจําเปนท่ีจะตองออกขอบัญญัติขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เพ่ือจัดทําบริการการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อในเขตจังหวัดระยอง โดยมี
เพดานคาบริการอยูตามระยะทางท่ีตองไปเก็บ เราก็จะบริหารระยะทาง ปริมาณ ราคา ให
สอดคลองกับความเปนจริงใหมากท่ีสุด ขอเรียนใหทุกทานทราบวาเรามีความจําเปนท่ีจะตอง
ออกกฎหมายมาบังคับใชกับการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อแกสถานพยาบาลของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเราจะไดเตาเผาขยะใหมเพ่ิม พรอมท้ังรถเก็บขนขยะ     
มูลฝอยติดเชื้อท่ีมีอยูเพ่ือประโยชนกับพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดระยองขออนุญาตชี้แจงครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา    ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน 
รองประธานสภา(1) เปนองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
ประธานฯ            มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....24....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวตามท่ี 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติ ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวตามท่ี 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
เปนผูเสนอ 

อนุมัติ           จํานวน .....23.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .......1......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
รองประธานสภา(1)  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานฯ            ขอเชิญ ส.อบจ. รุงโรจน ศิลมัฐ ครับ 

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายรุงโรจน ศิลมัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 5 
อําเภอเมืองระยอง ขอสอบถามทานผูบริหารครับ เก่ียวกับอัตราคาบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
ติดเชื้อของโรงพยาบาลท่ีปรับปรุงใหมอยูท่ี 12.50 – 14.50 บาท นั้น ซ่ึงเม่ือสักครูทาง 
ทานผูบริหารไดชี้แจงวาไมเกินกฎกระทรวง ซ่ึงกฎกระทรวงกําหนดไวคือไมเกิน 25 บาท 
 

 
 

แตกระผมเปนหวง... 
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แตกระผมเปนหวงวาอัตรานี้เรามองดูแลววา 12.50 - 14.50 บาทของโรงพยาบาลระยองนั้น 
ตอนนี้น้ํ า มันมีราคาท่ีสูง ข้ึน ทางผูบริหารได คิดคํานวณเผื่อไวแลวหรือยัง ซ่ึงราคา  
12.50 – 14.50 บาทนั้นจะนอยเกินไปหรือไม แตถาคิดคํานวณมาแลวไมเกินก็ไมเปนอะไร
ครับ แตในเม่ือเราขอแกไข อัตราเดิมมาเปนอัตราใหม กระผมเปนหวงวาคาธรรมเนียมในเรื่อง
ของน้ํามันท่ีใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อครับ กระผมมองวาปรับจากเริ่มตนท่ี 
12.50 บาท เปนเริ่มตนท่ี 14.50บาท จะดีกวาหรือไมครับ เผื่อราคาน้ํามันจะสูงกวานี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา    ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กระผมตองขอขอบคุณทานสมาชิก

สภาฯ ท่ีไดเปนหวงเรื่องคาน้ํามัน เรื่องการบริการ กระผมขอเรียนวาเราไดเผื่อไวแลวครับ        
คือถาไมเกิน 25 บาท กระผมออกหนังสือฉบับเดียวเพ่ิมไดเลยครับ ไมตองผานการอนุมัติของ
สภาฯ แลว เพียงแตมีอยางอ่ืนท่ีจะเรียนทานสมาชิกสภาฯ วา โรงพยาบาลระยองนั้นเขาก็อยาก 
จะเสียนอยท่ีสุด ซ่ึงบางอยางเราอาจจะไมไดสิ่งท่ีตองการ แตเราตองเอ้ือแกกัน ถาเอกชน         
ไมนามีปญหา แตโรงพยาบาลระยองเขามีขยะติดเชื้อเยอะ ราคาสวนตางมีผลตอเขา แตตอน
วิกฤติชวงโควิดเราชวยทุกอยางจนกระท่ังเขาเห็นวาเราเปนท่ีพ่ึงของเขาได เรารับของเขามา
จัดการท้ังๆท่ีเตาเผาของเราก็มีขนาดเล็ก รับไดวันละ 3 ตัน แตขยะมาทีละ 20 ตัน เราก็รับ      
นี่คือสิ่งท่ีเราเห็นวาเปนรัฐตอรัฐ เราจะดูความเหมาะสม กระผมเรียนไปวาเราจะบริหารไมให
ขาดทุน แตไมใชวาเราจะเอากําไรเยอะเพราะเปนการบริการสาธารณะ ขยะติดเชื้อใครก็ทําไมได
ครับ หนวยงานเรามีความพรอมท้ังเตาเผา เก็บ ขน  คนอ่ืนทําไมไดครับ แตเราตองทําให      
ถูกตองดวย ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ เราจะรับเรื่องไวพิจารณา ถาเราไมไหวเราก็จะขอข้ึน
คาธรรมเนียมก็ตองคุยกัน ซ่ึงสภาฯ ไดใหกรอบมาหมดแลว ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
รองประธานสภา(1)  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานฯ   ถาไมมี ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....   โปรดยกมือข้ึน 
   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....  โปรดยกมือข้ึน 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. .... 

รับหลักการ     จํานวน ......23.....คะแนนเสียง 
    ไมรับหลักการ  จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระท่ี 1 แลว เม่ือเวลา 15.43 น. ตอไปเปนการ 
รองประธานสภา(1) พิจารณาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ใหท่ีประชุมเปนกรรมการเต็มสภา ขอเชิญท่ีประชุมเริ่มตน 
ประธานฯ พิจารณาตั้งแตชื่อขอบัญญัติและเรียงลําดับเปนรายขอ ดังนี้ 
   (1) ชื่อขอบัญญัติ.................................มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 

- ไมมีผูแปรหรือขอแกไข – 
   (2) หลักการและเหตุผล......................มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 

- ไมมีผูแปรหรือขอแกไข – 
   (3) ขอ 1–46..........................................มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 

- ไมมีผูแปรหรือขอแกไข - 
   เม่ือไมมีการแปรญัตติหรือมีการแกไขตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ รางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....    โปรดยกมือข้ึน 
   สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ รางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....    โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. .... 

เห็นชอบ     จํานวน ......23.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ี 3 ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
รองประธานสภา(1) ระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. .... 
ประธานฯ   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในวาระท่ี 3 ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....  โปรดยกมือข้ึน   
สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบในวาระท่ี 3 ใหตราเปนขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....   โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในวาระท่ี 3 ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. .... 

เห็นชอบ     จํานวน .....23.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน .......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .......1.......คะแนนเสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 10...   
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ระเบียบวาระท่ี 10   เรื่ อง ญัตติขอความเ ห็นชอบโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  
International Program : IP ประจําปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
เลขานุการสภาฯ   มาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง

หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน 
   กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
   ขอ 3 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความประสงคจะจัดการศึกษา หรือรับโอนการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ ยื่นคําขอตอสวนราชการกอนวันเริ่มตนปการศึกษาใหมไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร International 
Program : IP ประจําปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 

ดวยโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  ไดจัดทําโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร International  Program : IP 
ประจําปการศึกษา 2566 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยเนนการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประกอบกับจังหวัดระยองอยูในเขตระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โรงเรียนจึงไดมีการปรับหลักสูตรจาก English Program เปน
หลักสูตร International Program เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และ 
 

 
 
 

 เปนโรงเรียนทางเลือก... 
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 เปนโรงเรียนทางเลือกของประชาชนจังหวัดระยองและจังหวัดใกล เ คียง ซ่ึงตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 41 ระบุวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม 
และความตองการภายในทองถ่ิน โดยกระบวนการขออนุมัติใชหลักสูตรดังกลาว ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 3 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณา                          
การใชหลักสูตร International Program : IP ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง  ขออนุญาตให ดร.พีระ รัตนวิจิตร ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ดร.พีระ รัตนวิจิตร 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

ดร.พีระ รัตนวิจิตร เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา นายพีระ รัตนวิจิตร ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา  สืบเนื่องจากโรงเรียนนานาชาติ    

ตากสินแกลงไดจัดการศึกษาในหลักสูตร English Program มาตั้งแตป 2563 ปจจุบันมีครบ  
ท้ังอนุบาล 1-3 และกระผมตองกราบขอบพระคุณทางสภาฯ ท่ีไดอนุมัติเห็นชอบการขยาย
ชั้นเรียนเด็กต่ํากวา 3 ปในการประชุมครั้งท่ีแลว เนื่องจากโรงเรียนของเรานั้นไดจัดหลักสูตร 
English Program ซ่ึงเปนหลักสูตรขนาดกลาง ในการเขมขนของการสอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนของเราเปนโรงเรียนนานาชาติ เพราะฉะนั้นในปการศึกษาหนาเราจะมีการรับเด็ก
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ในโอกาสนี้ตองขอสภาฯ เห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
International  Program : IP  ในปการศึกษา 2566 ท้ังระดับปฐมวัยตั้งแต 0-6 ป และ
ระดับประถมปท่ี 1-6 ตอนนี้เด็กไทยไอคิวต่ํานะครับ คากลางมาตรฐานสากลจะตองอยูท่ี 
100 ไมฉลาด ไมทึบ ในป 2554 มีไอคิวเฉลี่ยอยูท่ี 94.58 แสดงวาเด็กไทยคอนขางทึบ    
ป 2557 ลดมาอีกอยูท่ี 93.10 นะครับ ป 2559 อยูท่ี 98.23 เริ่มดีข้ึนนะครับ ป 2561 
อยูท่ี 94.75 ตกลงไป และป 2564 ข้ึนมาอยูท่ี 102.80 เริ่มเกินคามาตรฐานแลว นี่คือ
วิกฤตของเด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เพราะวาชั้นอนุบาลเขายังไมวัดกัน และพอโตข้ึน  
ไอคิวก็จะเปลี่ยนไมมากนัก จะเห็นวาความสําคัญของปฐมวัยนั้นมีความสําคัญมาก โรงเรียน
นานาติตากสินแกลงจะเปนโรงเรียนแรกในประเทศไทยท่ีจะมีชั้นปฐมวัย 1-6 เราพัฒนาครบ
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช แตโรงเรียนสวนใหญจะมีแค 
3 ปเทานั้นเองนะครับ การพัฒนาสมองตั้งแตอยูในครรภมารดา สมองในสวนดานภาษาจะเริ่ม
ทํางาน ตั้งแต 6 เดือน พอหลังคลอดออกมา 9 เดือน จะแตกเซลลสูงสุด หลังจากนั้นจะพัฒนา
นอยลงเรื่อยๆ จนถึง 6 ขวบ คือจะข้ึน ป.1 นะครับ เพราะฉะนั้นใครก็ตามท่ีจะเรียนภาษา   
ท่ี 2-3 หลังจาก 6 ขวบไปแลวก็เรียนไดนะครับ เรียนในสภาวะสมองปกติครับ ชวง 9 เดือน 
 
 
 

สมองกําลังเปด... 
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สมองกําลังเปดเรื่องนี้ทําไมเราไมสงเสริมพัฒนาการเด็ก เราไปสงเสริมตอน ป.1 หรืออนุบาล 1    
ก็ชานะครับ ตรงนี้เปนท่ีมาวาทําไมผมถึงพยายามจะสงเสริมเด็กตั้งแตแรกเกิด แตเสนสมอง  
ท่ีเด็กใชวิเคราะหสูงสุดตอน 1 ปไปจนถึง 15 ปนะครับ หลัง 15 ปก็ไมคอยไดผลแลวครับ 
เราจะเปด International  Program : IP  ซึ่งทานนายกฯ ไดลงนามบันทึกขอตกลง      
ความรวมมือกับโรงเรียนนานาชาติของปกก่ิง ใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่ง และภาษาจีน
ครึ่งหนึ่ง เราทํา MOU กับโรงเรียนแหงนี้ครับ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลงมีมติวาใหเด็กเรียนภาษาอังกฤษ 40 เปอรเซ็นต 
ภาษาจีน 40 เปอรเซ็นต และภาษาไทย 20 เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นก็ขอความเห็นชอบสภาฯ
แหงนี้ใหโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลงเปดเปนหลักสูตรนานาชาติทุกระดับชั้น ท้ังปฐมวัย 
0-6 ป ประถมศึกษา 1-6 ป และมัธยมศึกษาในอนาคตดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กระผมนายรุ งโรจน  ศิลมัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง            
เขตเลือกตั้งท่ี 5 อําเภอเมืองระยอง ผมไดฟงทาน ดร.พีระ รัตนวิจิตร เก่ียวกับเรื่อง หลักสูตร 
International  Program : IP  จริงๆแลวเปนสิ่งที่ดีนะครับที่จะตองพูดย้ําตอจากทาน      
ดร.พีระ ทานเคยเปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ     
ตากสินระยองมากอน พอครบ 2 วาระทานก็ไปทําท่ีแกลง แตผมอยากบอกกับเพ่ือนสมาชิก
สภาฯ นะครับวาโปรแกรมนี้ เปนโปรแกรมท่ีดีมาก เพราะเคยทํางานทาน ผมเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ก็ถือวาทานเคยเอา
เขาท่ีประชุมของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สมัยทาน ผอ.ประพันธ ก็เปน
โปรแกรมท่ีผมเห็นดวย เพราะการพัฒนาสมองของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ สมอง
กําลังเปดรับ ผมก็บอกกับทานไววาถาทําท่ีโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลงสําเร็จ ก็อยากให
ทานผูบริหารขยายไปทุกโรงเรียนท่ีสังกัด อบจ.ระยอง ผมมองวาคาเทอมสองหม่ืนกวาบาท 
กําลังผูปกครองนาจะพรอมท่ีจะรองรับการเรียนโปรแกรมนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
ประธานฯ  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท านใด เห็นชอบ โครงการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตร 

International Program : IP ประจําปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  
โปรดยกมือข้ึน 

      สมาชิกสภาฯ ทานใดไม เห็นชอบ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
International Program : IP ประจําปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  
โปรดยกมือข้ึน 

 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร International Program : IP 

ประจําปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
   เห็นชอบ จํานวน........18..........คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ จํานวน..........-............คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน.........1............คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีมีผูอุทิศพัสดุใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง รับบริจาคอาคารหองสุขาภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จํานวน 10 หอง 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เลขานุการสภาฯ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ในกรณีท่ี 

มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับ
พัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน    
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผูอุทิศพัสดุใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง รับบริจาคอาคารหองสุขาภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จํานวน 10 หอง 

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดรับบริจาคอาคารหองสุขาภายในสนาม  
กีฬากลางจังหวัดระยอง จํานวน 10 หอง เปนเงินท้ังสิ้น 229,114.64 บาท (สองแสน-      
สองหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค) จากบริษัท ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด      
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เพ่ือดูแลบริหารจัดการและใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกันตอไป 

    ขอกฎหมาย 
  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
 
 

ขอ 1 กรณีขอหารือ... 
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  ขอ 1 กรณีขอหารือตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือ
การบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใดๆ ของ
หนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้” ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯ  มาตรา 3 
มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ สําหรับกรณีอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา                    
ก ร ณี ท่ี มี ผู อุ ทิ ศ พัสดุ ใ ห เ ป นกร รมสิ ทธิ์ แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ ง ถ่ิ น  ( อปท . )                     
หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไข
หรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ         
ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ แตอยางไรก็ดี หลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลว จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9       
“การบริหารพัสดุ” ตอไป 
  เพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2561 ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  ถาการกระทําดังกลาว     
มีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินและเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป  สนามกีฬาไดจัดเปนโรงพยาบาลสนามนะครับ  แลวทางบริษัท ซุน คอนสตรัคชั่น 
แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดบริจาคในการสรางหองสุขาเพ่ิมเติม เนื่องจากตอนท่ีทําเปน
โรงพยาบาลสนามนั้น หองสุขาไมเพียงพอตอการใชนะครับ แตปจจุบันสนามกีฬาไมไดใชเปน
โรงพยาบาลสนามแลวนะครับ เพ่ือใหประชาชนท่ีมาใชสนามกีฬาไดใชประโยชน ทางเรา
จะตองไปดําเนินการรับพัสดุนี้ เพ่ือใชเงินงบประมาณของ อบจ.ไปดําเนินการปรับปรุงบูรณะ
หรือบริหารจัดการตอไป จึงจําเปนตองใหสภาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอบคุณครับ  

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
ประธานฯ  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......21.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ กรณีมีผูอุทิศพัสดุใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง รับบริจาคอาคารหองสุขาภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จํานวน 10 หอง  
โปรดยกมือข้ึน 
 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ กรณีมีผูอุทิศพัสดุใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง รับบริจาคอาคารหองสุขาภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จํานวน 10 หอง  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองรับอาคารหองสุขาภายในสนามกีฬา
กลางจังหวัดระยอง จํานวน 10 หอง 

เห็นชอบ จํานวน........20..........คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ จํานวน..........-............คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน.........1............คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง เพ่ือทราบ 
 การดําเนินการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา        

นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ
  เรื่อง การดําเนินการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
  และโรงพยาบาลส ง เสริมสุขภาพตํ าบลใหแกองคการบริหารสวนจั งหวัดระยอง 
  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
   ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)         

พ.ศ.๒๕๕๑  และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวน
 ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) ดานการถายโอนภารกิจ กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนศูนยสุขภาพดําเนินการ    
ตามภารกิจดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันและบําบัดโรค และรักษาพยาบาลเบื้องตน 
 โดยในระยะแรกใหถายโอนตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและ
 ระยะสุดทาย หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ไมพรอมรับการถายโอน ก็ใหถายโอนให
 องคการบริหารสวนจังหวัด 

 
 
 
 
 

สถานีอนามัย... 
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   สถานีอนามัยในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือในปจจุบันเรียก 

 ชื่อวา “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริม
 สุขภาพตําบล” ถือเปนการจัดบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีสมควรไดรับการพัฒนาใหเปน 
 “ตาขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)” ของประชาชน เพื่อให
 ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม
 และไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพการณของทองถ่ิน ฉะนั้น การท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จะเสนอขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย
 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 นอกจากจะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวยังเปนไปเพ่ือประโยชนและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง กระผมขอเรียนยืนยันตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
 อันทรงเกียรติแหงนี้วาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมีความพรอมและความมุงม่ัน 
ท่ีจะรับการถายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานใหแก
 ประชาชนโดยในป ๒๕๖6 องคการบริหารสวนจังหวัดระยองจะดําเนินการขอรับการถาย
 โอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริม
 สุขภาพตําบลท่ีเหลือท้ังหมด จํานวน 45 แหง  

   ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและข้ันตอนการดําเนินการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย
 เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 ซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีมติเห็นชอบ
 ประกาศใชตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๔) กําหนดใหมีการประเมินความ
พรอมองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือรับการถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๔ ดาน คือ ดานโครงสรางองคกร
 ดานบุคลากร ดานการเงินและการจัดสรรทรัพยากร และดานแผนพัฒนาสาธารณสุข องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองไดดําเนินการจัดทําคําขอรับการประเมินความพรอมรับการถายโอน
ภารกิจ สอน. และ รพ.สต. พรอมดวยเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงคณะอนุกรรมการ
บริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุขใหแกองครปกครองสวนทองถ่ิน ในคณะกรรมการ  
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในคราวประชุมครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2564 ไดพิจารณาเรื่องการประเมินความพรอม อบจ. เพ่ือรับการถายโอน
ภารกิจ สอน. และรพ.สต. ในเขตจังหวัด โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมินความพรอมรับการ
ถายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โดยมีความพรอม
ในระดับ “ดีเลิศ” ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสามารถรับการถายโอนภารกิจ สอน.
และ รพ.สต. ทุกแหงในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 
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   กระผมขอเรียนสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอันทรงเกียรติแหงนี้ วาหลักการ ถ า ย

โอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
 สงเสริมสุขภาพตําบลใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามแนวทางของคณะกรรมการการ
 กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ “งานไป เงินไป ตําแหนงไป 
 บุคลากรสมัครใจ” ซ่ึงกระผมขอเรียนวา จะดําเนินการบริหารภารกิจถายโอนสถานี
 อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
 ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดประโยชนของประชาชนชาวจังหวัดระยองเปนหลัก 

   กระผมหวังวา คงจะไดรับความรวมมือรวมใจจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
 ระยอง ขาราชการ พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือผลักดันใหการ
 ดําเนินการตามภารกิจถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี แ ล ะ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบรรลุเปาหมาย ตามเจตนารมณแหงกฎหมายวาดวยการ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

   กระผมขอขอบพระคุณประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและสมาชิก
 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทุกทานท่ีไดใหเกียรติรับฟงการแถลงของกระผมใน
 วันนี้ กระผมหวังวาจะไดรับความรวมมือ ความไววางใจ และสนับสนุนการขอรับการถาย
 โอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล 
 สงเสริมสุขภาพตําบลขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือประโยชนสูงสุดของ 
 ประชาชนชาวจังหวัดระยอง สืบไป 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันนี้กําลังประชุมแผน            

ในงบประมาณป 2566 ท่ีมาแลว 40 แหง เรากําลังมองไปถึงป 2567 ของสวนท่ีเหลืออีก  
45 แหง ซ่ึงเรารับนโยบายมา เราจะรับท้ังหมด เพราะฉะนั้นเราจะตองมีความพรอมในเรื่อง
กฎระเบียบท่ีจะตองดําเนินการท่ีจะตองใหสภาฯแหงนี้รับทราบและจะมีจุดมุงหมายแนวแน 
เราจะบริการสุขภาพใหกับประชาชน เพราะฉะนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดรับ
การประเมินในระดับดีเลิศ คือสามารถรับไดท้ังหมดไมมีเง่ือนไขอะไร บุคลากรจะมา ถายมา
หรือไมมา ไมมีปญหา ไมติดขัด ถาบุคลากรไมพอ เราก็สามารถรับเพ่ิมไดตามกรอบ 
เพราะฉะนั้นในญัตตินี้ก็เพ่ือใหสมาชิกสภาฯทราบ จึงขอขอบคุณทานประธานสภาฯและ
สมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ีมารวมประชุมสภาฯในวันนี้ เพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ
ตอไป ขอบคุณครับ  

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี  เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ประธานฯ จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๖5 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง ปดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร 
เลขานุการสภาฯ สวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  2565 ตามท่ี สภาองคการบริหาร 

สวนจังหวัดระยอง ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๖5  มีกําหนด 7 วัน  ตั้งแตวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 
เปนตนมา นั้น บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่องในกิจการวงงาน
ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๖5  ตั้งแตวันท่ี 23 มิถุนายน  2565  เปนตนไป      
จึงประกาศใหทราบโดยทั่ว กัน  ประกาศ  ณ วัน ที่  22 มิถุนายน  พ.ศ .  2565  
 ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายเดชาธร รูปเลขา ผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุมเพ่ือสรางสรรคความเจริญ
รองประธานสภาฯ(1) ใหทองถ่ิน ตลอดจนกระทั่งใหความรวมมือ รวมใจในการดําเนินกิจการขององคการ 
ประธานฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ินของเรา และ
  ทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวังในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ 
  ผมขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา    16.25 น.     
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